

ชื่อวิจัย	การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ E-book ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย	นางสาวพินิตา หวานมาก
อาจารย์นิเทศ	อาจารย์พัชยาภรณ์ พูลเกตุ
ครูพี่เลี้ยง	นางสาวกฤษมา สุวรรณนัง

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว โดยใช้สื่อ E-book ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยวนยาง 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้สื่อ E-book ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยวนยาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านยวนยาง จำนวน 3 คน ที่มีปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องสระประสมเสียงยาว พบว่านักเรียนทั้ง 3 คนดังกล่าวมีปัญหาด้านการอ่านคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยในเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 โดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ และวันอังคาร วันละ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว จำนวน 6 แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ทดสอบสมมติฐาน ใช้สูตร the Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ผลการพัฒนาการทักษะการอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว โดยใช้สื่อ E-book ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านสะกดคำในระดับดี

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว โดยใช้สื่อ E-book ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังสอน พบว่าคะแนนทดสอบหลังสอน นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว โดยใช้สื่อ E-book ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : E-book, ทักษะการอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระประสมเสียงยาว, แบบฝึกทักษะ